

Số: 258 /TB-VP

Gia Lai, ngày 21 tháng 12 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh tại Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19**

Ngày 18 tháng 12 năm 2021, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Tiểu ban: Tiểu ban An ninh trật tự xã hội; Tiểu ban Y tế; Tiểu ban An sinh xã hội; Tiểu ban Truyền thông; Lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tài chính, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo và một số thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của cấp huyện. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian và công tác phòng, chống dịch của các sở, ngành và địa phương; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Trong suốt thời gian qua, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực các lực lượng tuyến đầu; cùng với sự đồng thuận tuân thủ của người dân, các doanh nghiệp đã tạo sức mạnh trong công tác phòng, chống dịch và đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay vẫn diễn biến hết sức phức tạp, mỗi ngày cả tỉnh đều có trên 100 ca mắc; với nhiều nguyên nhân như việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, theo đó đã nảy sinh tâm lý chủ quan của một bộ phận cán bộ, công chức, các sở, ngành, địa phương và người dân; Một số địa phương có dịch bùng phát số lượng nhiều nhưng đánh giá tình hình không sát, chưa chỉ đạo các biện pháp xử lý quyết liệt, quản lý di biến động dân cư chưa chặt chẽ; Công tác truy vết, quản lý F1, F2 chưa đảm bảo... là nguyên nhân gây lây lan F0 nhiều; Việc báo cáo số liệu tiêm chủng không thống nhất; Việc triển các hoạt động quy định tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh chưa đồng bộ, chưa nghiêm túc, nhất là quy định kiểm soát trong các khu thương mại, chợ chưa đảm bảo dẫn đến lây nhiễm Covid-19 trong một số trung tâm, chợ số lượng lớn. Công tác quản lý kiểm tra việc tổ chức hội, họp, tang lễ có nơi chưa tốt. Việc chi trả hỗ trợ cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tuyến đầu có một số địa phương thực hiện chưa đúng, đủ; Việc thanh quyết toán kinh phí đến hiện nay chưa kịp thời, theo đúng quy định. Bên cạnh đó, biến chủng mới Omiron có tốc độ lây lan rất nhanh đã xuất hiện ở các nước ở khu vực Đông Nam Á và gần tỉnh chúng ta là Campuchia đã có biến thể này. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo cũng đã có nhiều văn bản nhắc nhở, đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn nhưng nhiều địa phương vẫn chưa chấp hành và chấp hành không nghiêm.

Để khẩn trương khắc phục những tồn tại, khuyết điểm; kịp thời rà soát, có biện pháp chấn chỉnh để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian đến. Yêu cầu các sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh; UBND - Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Cấp ủy các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số công tác sau:

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp địa phương do đó cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối của cấp ủy để thường xuyên cập nhật, chỉ đạo hàng ngày nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh ngay các thiếu sót, hạn chế của chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp. Đồng thời phải có hình thức xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để dịch bùng phát, không kiểm soát. Tỉnh chỉ hỗ trợ cho địa phương, không làm thay cho địa phương.

2. Các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND, Ban Chỉ đạo của tỉnh. Chủ động thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; bắt đầu từ năm 2022, Trung ương, tỉnh sẽ không hỗ trợ kinh phí ngoài quy định, trừ những trường hợp đặc biệt. Yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng dự toán bố trí nguồn lực để thực hiện cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian đến.

3. Thống nhất thực hiện tạm dừng tất cả các cuộc hội, họp có tập trung đông người từ nay cho đến hết Tết âm lịch, trừ những trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép và phải có sự tham gia kiểm soát của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định.

4. Đối với các hoạt động sinh hoạt tôn giáo có tập trung đông người, nhất là dịp Lễ, Tết:

- Giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) thực hiện nghiêm theo hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 452/UBND-NC ngày 03/12/2021 về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Giáng sinh, văn bản số 778/CV-BCĐ ngày 17/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

- Giao Trưởng Ban Tôn giáo và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn tổ chức và kiểm tra việc thực hiện; Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn, làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn quản lý.

5. Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh (Sở Y tế) tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh có văn bản chỉ đạo tất cả cơ sở công lập, siêu thị, nhà hàng, quán ăn... nơi có đông người qua lại phải cam kết và tổ chức thực hiện quét QRCode, đo thân nhiệt... để kiểm soát việc di chuyển của người dân tạo thuận lợi khi truy vết. Cơ quan, nhà hàng, khách sạn, các khu thương mại, siêu thị, chợ phải có cam kết và triển khai ngay việc kiểm soát cán bộ, công chức, người dân, nhân viên làm việc phải được quét QRCode tại chỗ, nơi nào vi phạm không thực hiện quét QRCode thì xử phạt thật nghiêm, yêu cầu đóng cửa; Xử phạt các trường hợp vi phạm khi ra nơi công cộng không thực hiện 5K theo quy định. Thường trực Ban Chỉ đạo căn cứ tình hình thực tiễn khẩn trương đề xuất việc cấm công dân chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 không được vào các cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi công cộng, tự chi trả kinh phí khi bị nhiễm SARS-CoV-2 (F0). Xây dựng Kế hoạch phân công các đồng chí thành viên BCĐ đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, siêu thị, chợ, bến xe, khu công nghiệp...

6. Đối với công tác cách ly F1, F0 tái dương tính tại nhà, nơi lưu trú (khi đủ điều kiện cách ly tại nhà) phù hợp với từng đối tượng nguy cơ, đối tượng đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của tỉnh tại văn bản số 778/CV-BCĐ ngày 17/12/2021 về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và văn bản số 783/CV-BCĐ ngày 18/12/2021 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện giám sát, cách ly y tế đối với trường hợp F1 tại tỉnh Gia Lai và văn bản số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly đối tượng F1.

7. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác kiểm tra quản lý hành chính tại khu, cụm dân cư; Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với ngành y tế tập trung truy vết; tăng cường đảm bảo công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an ninh nông thôn, an ninh mạng...

#### 8. Sở Y tế:

- Tổ chức mua sắm vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế phải khẩn trương, yêu cầu Tổ tư vấn, Tổ giám sát tăng cường trách nhiệm, phối hợp với Sở Y tế để thực hiện tốt công tác này đảm bảo cho công tác điều trị; Đồng thời thực hiện thanh quyết toán kinh phí đã cấp theo đúng quy định.

- Toàn ngành y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn, nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng đầy đủ (kể cả mũi tăng cường), đặc biệt là những người thuộc nhóm có nguy cơ cao; huy động các lực lượng (quân đội, lực lượng y tế ngoài công lập, các tình nguyện viên, sinh viên, hội viên, đoàn viên các đoàn thể...) hỗ trợ các khâu: nhập

liệu, hướng dẫn an toàn phòng dịch tại các điểm tiêm..., luôn chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiêm chủng ngay khi có vắc xin về. Làm việc với các địa phương để rà soát nơi nào gặp khó khăn cần hỗ trợ thì chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh xem xét, quyết định.

- Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường đi kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở y tế và ở các địa phương đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19;

#### 9. Sở Tài chính:

- Có trách nhiệm hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị và các địa phương về thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã cấp tạm ứng. Yêu cầu thực hiện phân rõ phần kinh phí của Trung ương, của tỉnh; phần kinh phí của Trung ương thì đề nghị Trung ương cấp; phần kinh phí của địa phương phải thực hiện báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

- Dừng việc cấp kinh phí hỗ trợ ăn/sinh hoạt cho công dân đi về từ vùng dịch có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý tại Thông báo số 213/TB-VP ngày 08/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp của Trưởng ban, Phó trưởng ban với Trưởng, Phó các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, kể từ ngày 21/12/2021.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dừng việc hỗ trợ kinh phí ăn/sinh hoạt cho công dân đi về từ vùng dịch có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý kể từ ngày 21/12/2021.

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung kiểm soát chặt biên giới và hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt...; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện chi trả chế độ chính sách kịp thời, hướng dẫn thanh quyết toán theo đúng quy định. Phối hợp với các địa phương trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác giải quyết việc làm cho người dân, công nhân từ các tỉnh phía Nam và các tỉnh về địa phương hiện chưa có việc làm.

13. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về tình hình, các chủ trương, chính sách, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 để các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống

dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, quy định của UBND tỉnh; có trách nhiệm tăng cường kiểm tra việc cập nhật báo cáo tiêm chủng và công tác tuyên truyền, đối với những địa phương thực hiện không tốt, chưa đúng để hướng dẫn khắc phục, việc làm này phải thực hiện thường xuyên liên tục.

14. UBND - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ hướng dẫn tạm thời của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế khẩn trương rà soát đánh giá và phân loại chi tiết cấp độ dịch trên địa bàn huyện, xã, để có các phương án quản lý phù hợp. Thực hiện phương châm: “Thích ứng, linh hoạt, an toàn, hiệu quả” trên cơ sở các nguyên tắc: 5K + Vắc xin - Thuốc + Công nghệ + Ý thức người dân và trách nhiệm người đứng đầu các cấp.

- Phê bình nghiêm khắc đối với huyện Ia Pa và huyện Chư Pưh chưa có báo cáo số liệu về dân cư trong ngày 17/12/2021. Yêu cầu khẩn trương tổng hợp báo cáo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh trong ngày 18/12/2021, để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

- Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân và cập nhật dữ liệu tiêm theo đúng quy định; Đối với các địa phương có khó khăn thì chủ động báo cáo đề xuất Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh) để hỗ trợ, nếu vượt thẩm quyền thì Sở Y tế báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo của tỉnh, UBND tỉnh xem xét quyết định. Yêu cầu thực hiện quyết liệt đến ngày 31/12/2021 phải tiêm hoàn thành mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành mũi 1 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi; Tiêm xong phải cập nhật ngay trên hệ thống.

- Địa phương nào từ nay cho đến Tết âm lịch để dịch bùng phát sẽ bị kiểm điểm nghiêm khắc trách nhiệm đối với người đứng đầu.

- Tiếp tục thực hiện tốt và nghiêm ngặt công tác quản lý công dân về từ vùng dịch, quản lý công dân cách ly tại nhà, công dân sau cách ly tập trung về gia đình; chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, các lực lượng tăng cường kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, nắm chắc hộ dân, phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng.

- Các địa phương chủ động xây dựng ngân sách năm 2022 của cấp mình để đảm bảo tốt cho công tác phòng, chống dịch theo phân cấp ngân sách.

- Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo kịp thời, sát sao đối với chính quyền địa phương để triển khai tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tổ chức thực hiện Phương án triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ đạt hiệu quả thiết thực.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề các sở, ban, ngành; UBND - Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành

phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Thông báo này thay Thông báo số 257/TB-VP ngày 20/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH Gia Lai, Báo Gia Lai;
- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Trương Công Hoài**